



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร. ๐ ๒๙๐๙ ๑๔๓๔

ที่ อว ๐๖๓๐.๐๑๑(๔)/๔

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน

เรียน คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆ

ตามที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยบริการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการนี้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องทำการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงานผู้บริการประเมินต้องมีบทบาทในการส่งเสริม ให้บุคลากรภายในของหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานตนเอง และจะต้องกำกับติดตามให้เข้ามาตอบตามระยะเวลา ที่กำหนดให้ได้มากที่สุด โดยจะต้องไม่น้อยกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างตามที่กำหนด (ข้อบังคับนี้กำหนดเป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องนำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยต้องเป็นบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีอายุงาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ ๑ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖) เพื่อเป็นผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ซึ่งควรเป็นบุคลากรที่มีความพร้อม และมีความเข้าใจในประเด็นการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในซึ่งจะมีผลต่อคะแนนการประเมินของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

ในการนี้ จึงขออนุเคราะห์รายชื่อและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตามจำนวนที่ระบุไว้ โดยใช้แบบฟอร์มที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) กำหนด ทั้งนี้ กรุณากรอกข้อมูลด้วยตัวอักษร TH SarabanPSK ขนาด ๑๖ Point และจัดส่งไฟล์ข้อมูลกลับมายังงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผ่านระบบ E-Saraban ภายในวันอังคารที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ ITAS จักได้นำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบทันภายในระยะเวลาที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และจะได้ดำเนินการส่งเสริมให้บุคลากรภายในของหน่วยงานผู้มีรายชื่อได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานภายใต้โครงการที่จะดำเนินการในวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อไป โดยมีรายละเอียด และเอกสารแบบฟอร์ม ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรุงธรรม)

รองอธิการบดี